



ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

จดหมายข่าว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



ทบรณการ



สวัสดี ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ในระยะเวลาไม่นาน สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้แพร่กระจายไปกว่า 200 ประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกหลายล้านคน

นับเป็นวิกฤตที่นานาประเทศจะต้องร่วมกันฟันฝ่าไปด้วยกัน

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่ก็ยังมีผู้ป่วยที่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่จำนวนไม่น้อย บางรายสามารถกลับบ้านได้แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการทำงานที่เข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งระบบการเฝ้าระวังดูแลอย่างเข้มงวด

โดยล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งได้มีการยกระดับมาตรฐานป้องกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง รวมทั้งรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ปฏิบัติงานภายในที่พัก เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

กองบรรณาธิการเองก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องและขอให้ผู้อ่านทุกท่านรู้จักการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดี ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงไปที่ชุมชนที่มีคนจำนวนมากในช่วงนี้ ด้วยความห่วงใยจากกองบรรณาธิการครับ

กองบรรณาธิการ

เรือ รุก สุกกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



สารบัญ

จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และการกระจายอำนาจ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

- 2 การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งแรกในปี 2563
- 6 การเสวนาทางวิชาการ Symposium “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย”
- 8 สำนักงาน ก.ก.ถ. เดินหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- 10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ 3
- 12 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน
- 14 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
- 16 ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก ?
- 17 กขร. ประชุมนัดแรก ให้ความมั่นใจแก้ปัญหาโรงเรียนอุตรดิตถ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- 17 สขร. จับมือ 3 องค์กรตรวจสอบสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน
- 18 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งแรก ในปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้



◆ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ ก.ก.ถ. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) การดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ อปท. รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ ก.ก.ถ.

ในการนี้ที่ประชุมมีรับทราบและให้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ทั้ง 4 ภารกิจแล้ว รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ อปท. และนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อให้ อปท. ทราบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

◆ การกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 831,900 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง จำนวน 73,728.69 ล้านบาท รายได้ที่รัฐเก็บให้ จำนวน 260,381.21 ล้านบาท รายได้ที่รัฐแบ่งให้ จำนวน 136,502.00 ล้านบาท และเงินอุดหนุน จำนวน 361,288.09 ล้านบาท โดยมีข้อสังเกตว่า การประมาณการรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองของสำนักงานงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ อปท. จัดเก็บจริง ดังนั้น สำนักงานงบประมาณควรนำรายได้ที่ อปท. จัดเก็บจริงมาเป็นข้อมูลในการประมาณการ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณจัดทำข้อมูลรายได้จริงของ อปท. ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ ในการประมาณการรายได้ และกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีงบประมาณต่อไป



◆ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 47,858.9593 ล้านบาท ตามแนวทางที่ 2 โดยจัดสรรให้เทศบาล และ อบต. ตามสัดส่วน ที่เทศบาล และ อบต. ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอ



◆ แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อบท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอ ดังนี้

❖ ประเภทเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อบท. ทุกแห่ง ให้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยจะต้องมีสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปมากกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

❖ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อบท. แต่ละประเภท ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กทม. กลุ่มที่ 2 เมืองพัทยา กลุ่มที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและ อบต. โดยการจัดสรรให้แก่ อบท. แต่ละกลุ่มได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสัดส่วนที่เท่ากัน

❖ ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เสนอขอตั้งงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณโดยตรง สำหรับการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่



เทศบาลตำบล และ อบต. ให้ตั้งงบประมาณผ่านส่วนราชการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สส.)

❖ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ กทม. และเมืองพัทยา ให้เสนอขอตั้งงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ และให้สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณที่เหมาะสมและให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ กทม. และเมืองพัทยา ได้รับการจัดสรร การเสนอขอตั้งงบประมาณสำหรับ อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก www.odloc.go.th



- ❖ การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเทศบาลตำบล และ อบต. ให้ สด. ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเช่นเดียวกับของ อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบล และ อบต.

- ❖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น

- ❖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

- ❖ การเสนอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อบท. ซึ่งเป็นรายการใหม่ให้เสนอ ก.ก.ธ. ให้ความเห็นชอบด้วย

- ❖ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อบท. ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน ดังนี้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 1,000 ล้านบาท และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น จำนวน 105.3808 ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยไม่นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ของ อบท. และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อบท. ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โดยให้สำนักงบประมาณ รับผิดชอบพิจารณารายละเอียดการจัดสรรต่อไป

◆ แนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างชำระ

ที่ประชุมเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามร่วมกัน โดยให้ อบจ. เป็นหน่วยรับข้อมูลผู้ค้างชำระภาษีรถยนต์จากระบบจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก

◆ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่นของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น

ตามที่ ก.ก.ธ. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครท้องถิ่น ทบทวนรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องอาสาสมัครในท้องถิ่นแล้วให้นำเสนอที่ประชุม ก.ก.ธ. อีกครั้ง ในการนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแนวทางการดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. โดยให้แจ้งส่วนราชการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แจ้งรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่นและข้อเสนอแนะ ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของ อบท. ต่อไป

◆ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ประชุมเห็นชอบร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ก.ธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เพิ่มเติมเรื่องการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ก.ก.ธ. กับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ในรายงานฉบับดังกล่าว แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบรวมทั้งส่งรายงานให้กับคณะกรรมการทั้ง 2 คณะด้วย

การเสวนาทงวิชาการ Symposium “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมการเสวนาทงวิชาการ Symposium “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการเสวนาทงวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น ด้านการพัฒนาเมือง ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข



วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ





ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ทั้งประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น ประเภททั่วไปและกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 22 แห่ง รวมทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมการเสวนา และจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น อปท. นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ในการเสวนาดังกล่าว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “สานพลังงานท้องถิ่นไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะระดับสากล” อีกด้วย การประชุมทางวิชาการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการหลายฝ่าย ได้แก่ ก.ก.ธ. อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากร อปท. นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง



สำนักงาน ก.ก.ก. เดินหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชีวิตและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวิฑูรย์ เอี่ยมโอกาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ก.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชีวิตและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกและวันที่ 10 มีนาคม 2562

นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงาน ก.ก.ก. เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา (ห้องประชุมธรรมรินทร์ 1) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยในช่วงเช้าได้มีการอภิปรายเรื่อง การประเมินเกณฑ์ชีวิตและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขและการใช้ประโยชน์ และช่วงบ่ายได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินเกณฑ์ชีวิตและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การใช้งานระบบประมวลผลเกณฑ์ชีวิตและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของ อปท. การจัดงานทั้งสองครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ อปท. ประมาณ 300 คน



การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดย สำนักงาน ก.ก.ก. ประเมินผลการให้บริการสาธารณสุขของ อปท. ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำหรือค่ามาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กำหนดขึ้น

สำนักงาน ก.ก.ก. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของ อปท. ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ อปท. พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณสุขตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก



และในการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. จำนวน 442 ตัวชี้วัดตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้สำนักงาน ก.ก.ถ. นำเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว ไปดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ตามกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ มีดังนี้

★ สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้รับข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ อปท. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท.

★ เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการประเมินตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุข อปท.



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ 3

เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง
การกระจายอำนาจทางการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยได้รับเกียรติ
จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นประธานเปิด
การประชุม ณ โรงแรม Tsix5 พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมดังกล่าวกำหนดให้ให้มีการอภิปราย เรื่องแนวทางการหารายได้เพิ่ม
ให้แก่ อปท. ในทศวรรษที่ 3 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี) ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ นายอุดร
ตันติสุนทร รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ และ
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเรื่อง แนวทาง
การบรรเทาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราช-
บัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดย
ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ รองศาสตราจารย์
วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี เลาวกุล
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์



สำนักงาน ก.ก.ถ.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลัง

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ 3

และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม TSIX5 พัทยา จ.ชลบุรี



รวมทั้งการอภิปราย เรื่อง แนวทางการหา รายได้เพิ่มให้แก่ อปท. โดยมีรองศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี เลาวกุล ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ. กระบี่ และ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง เข้าร่วม การอภิปรายด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อ กำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังของ อปท. ให้เหมาะสมเพื่อรองรับกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของ



อปท. ในปัจจุบัน กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการบรรเทา ผลกระทบของ อปท. จากากรประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้อย่างเหมาะสมและสามารถบรรเทาผลกระทบ ให้แก่ อปท. ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ อปท. ได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลังให้แก่ อปท. เป็นแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ อปท. ที่มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างลดลง และแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้ อปท. มีรายได้จากการจัดเก็บเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรร ภาษีให้แก่ อปท. ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ อปท. มีรายได้เพียงพอกับ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของ อปท. ทุกประเภท



การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยศูนย์บริการประชาชน ในฐานะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นผู้ร้องรายย่อยและเป็นกลุ่มมวลชนที่เดินทางมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการเรียกร้องจะเป็นการรวมกลุ่มให้เป็นมวลชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดพลังในการเจรจาต่อรองหรือกดดันภาครัฐให้ได้รับความสนใจทั้งจากสังคมและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มตนเองได้รับการแก้ไขตามความประสงค์ ซึ่งรูปแบบการรวมกลุ่มมวลชนในลักษณะเช่นนี้มีเพิ่มมากขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาก็ักกลุ่มของตนเป็นการเฉพาะ หรือตามกรณีปัญหา โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลงสู่ให้มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ สปน. ต้องขับเคลื่อนดำเนินการเพิ่มมากขึ้นทำให้มีข้อจำกัดในด้านการบริหารจัดการบุคลากร การประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนภาระด้านงบประมาณของหน่วยงาน

จากข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สปน. ได้พยายามผลักดันเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว และต้องมีเจ้าภาพหลักที่มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรงเข้ามาดำเนินการ ดังนั้น สปน. จึงได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มมวลชนในสองแนวทางหลักควบคู่กัน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม



การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน. ควบคุมกำกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนโดยมอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ ไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มมวลชน ระดับกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามต่อไป ซึ่ง สปน. ได้มีหนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงพิจารณาดำเนินการแล้ว

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของ สปน. เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนายกรัฐมนตรี

จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 239/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นเลขานุการทำหน้าที่กำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน

และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธาน และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวคือ ได้แต่งตั้งให้มีผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) ทุกกระทรวง เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้วย ซึ่ง CCEO จะเป็นกลไกที่สำคัญในการประสานตัดสินใจเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรัฐมนตรี



ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ) เป็นประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน และให้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือนเพื่อประมวลผลเสนอคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนต่อไป

สพ. ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานกลางระหว่างประชาชนและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก จึงพยายามผลักดันการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อใช้เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาของมวลชนได้อย่างแท้จริง





“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง

หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบ่อยครั้ง ซึ่งหลาย ๆ คนก็อาจจะเข้าใจกันผิดเพี้ยนไปบ้างว่า เช่น จะขยันไปทำไม ทำงานแค่พอประมาณ หรือบางคนก็บอกว่า เรากินน้อย ใช้เงินน้อย ก็อยู่อย่างพอเพียงก็ดีแล้ว อย่าไปโลกมากบ้าง ซึ่งใครที่คิดแบบนี้อยู่ แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จริงๆ เลย ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั้นทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 (นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า 40 ปี) โดยทรงมีพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517)

ซึ่งก่อนที่จะทราบว่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีอะไรบ้าง ก็อยากกล่าวถึงแนวคิดจุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาได้อย่างไร

จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อน จนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

สำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย

เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลาง ในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกกลืนเลือนและเริ่มสูญหายไป

สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการ เพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วย คุณสมบัติ ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนการเงินของคนไทย

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยนั้น แม้ว่าพระองค์จะเน้นที่ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เพราะอยากให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสียก่อน แต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังสามารถมาประยุกต์ให้กับคนในทุก ๆ สาขาอาชีพได้เช่นกัน เพราะเป็นเน้นที่การพึ่งตนเองให้ได้เป็นหลัก

ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พื้นฐานที่สำคัญของการจัดการในทุก ๆ อาชีพเลยทีเดียว แล้วถ้าพิจารณาหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องวางแผนการเงิน จะยังเห็นได้ชัดเจนเลยว่า มันเป็นเรื่องเดียวกันเลย โดยเปรียบเทียบได้ดังนี้



นางเอกโพธิ์ กราฟฟิ

❁ ความพอประมาณ ก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามรายได้ที่เรามี อย่าใช้จ่ายเกินตัว อย่าเป็นหนี้ แต่ถ้ามีรายจ่ายเยอะก็ต้องหาเยอะตามไปด้วย ที่สำคัญคือ อย่าทำให้ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ไปกู้คนอื่นมา และไม่สามารถใช้หนี้ได้ เป็นต้น

❁ ความมีเหตุผล ก็เสริมข้อแรก คือ การจะใช้เงินนั้นมีเหตุผลที่ดีพอไหม เช่นจะซื้อรถ เพื่ออะไร อะไรคือ Need หรือเป็น Want คืออยากได้มากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจจะรวยไม่ได้สรุปง่าย ๆ คือ ถ้ามีเหตุผลอยากใช้เงินซื้ออะไรก็ต้องหารายได้ให้มากพอนั่นเอง

❁ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ข้อนี้จะตรงกับความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ซึ่งถ้าเป็นเรื่องการเงิน ก็ได้แก่การจัดการความเสี่ยงทั้งหลาย เช่น รถ บ้าน เรามีประกันเพียงพอไหม หรือ ถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง เราจะมีอะไรไหม หรือใครจะช่วยเรา รวมไปถึงการมีเงินสำรองฉุกเฉินที่มากพอ เพราะหากตกงานกะทันหัน เรามีเงินเตรียมไว้กี่เดือน รวมไปถึงเรื่องความขยันก็ได้ เช่น ช่วงที่เราอายุน้อย ๆ ก็ต้องรีบทำงานหาเงินเยอะ ๆ เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอย่างเพียงพอ ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของเรา ก็ได้ หรือใครที่เป็นนักลงทุน ก็อาจต้องศึกษาสินค้าการเงินนั้นให้ดี เพราะถ้าเรามีความรู้มาก เราก็ถือว่าเรามีภูมิคุ้มกันมาก หรือ อาจจะมองเป็นการกระจายการลงทุน Asset Allocation ก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง ซึ่งก็เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน ก็เท่ากับว่าเรามีภูมิคุ้มกันด้านการเงินมากขึ้นไปด้วย

ส่วน 2 เงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีความรู้ และมีคุณธรรม ถ้าเป็นมุมมองด้านวางแผนการเงิน ก็คือ การมีความรู้ในเรื่องที่ลงทุนอย่างดีพอ รวมไปถึงมีความรู้ในการหารายได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งต้องมีพร้อมด้วยคุณธรรม ไมโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ที่มา ข้อมูลเผยแพร่จากมูลนิธิชัยพัฒนา

ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก ?

ว่าด้วยเรื่องของท้องถิ่นหน่วยครับ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกยังไม่ลงนาม แล้วเบิกเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมไปแล้วหรือไม่

นางสาวเดียร์ เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงตะขบ ขอสำเนาฎีกาค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่ง “ระบบแห่ง” รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2559 เป็นเงิน 4,500 บาท เพื่อรับทราบข้อมูลว่าได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากตนเองในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงิน ยังไม่ได้ลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเบิก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลลงตะขบปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า นางสาวเดียร์ขบอยโดยไม่มีเหตุผลสมควรตามมาตรา 11 และมาตรา 15 (4) และ (5) การเปิดเผยอาจกระทบประโยชน์ได้เสียของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นข้อมูลของบุคคลอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับนางสาวเดียร์ถึงเปิดเผยไป ก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ขอและหน่วยงาน แต่จะทำให้ราชการและผู้อื่นเสียหายได้ นางสาวเดียร์ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลงตะขบมีหนังสือ ส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ประกอบการพิจารณาแต่ไม่ชี้แจงอะไรเพิ่มเติม

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารฎีกาค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว

เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อมูลที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นางสาวเดียร์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จึงสมควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตน จึงวินิจฉัยให้ อบต. ดงตะขบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฎีกาค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว พร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง แก่นางสาวเดียร์

การขอมากหมายถึง เอกสารที่ขอมีจำนวนมาก ซึ่งผู้ขออาจไม่ทราบจำนวนเอกสารก็ได้ ก็มีทางออกด้วยการให้ไปตรวจดูเอกสารก่อน หากต้องการเอกสารทั้งหมดก็สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การถ่ายเอกสารและค่ารับรองสำเนาถูกต้องได้ครึ่ง ส่วนขอขบอยหมายถึง ขอเอกสารที่เคยขอไปและหน่วยงาน ก็ได้มีหนังสือส่งให้แล้วทุกครั้ง ก็ยังขอตัวนั้นไปอีก มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0 2283 4678 www.oic.go.th

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการพร้อมให้ข้อมูล”

กвр. ประชุมนัดแรก ให้ความมั่นใจแก้ปัญหาร้องเรียน อุทธรณ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ



เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กвр.) ครั้งที่ 1/2563

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการร้องเรียนและการอุทธรณ์ รวมทั้ง ความสลับซับซ้อนของเรื่องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่ง มาจาก ความไม่เข้าใจและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ประชุมจึงมีการปรับ

วิธีการทำงานในเชิงรุก และนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการให้แก่ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นที่พึ่งของประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ ที่ประชุม ได้พิจารณากรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ซึ่งตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 ก็ยืนยัน ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย โดยเคร่งครัด ภายใน 7 วัน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตาม คำวินิจฉัย และพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

สพว. จับมือ 3 องค์กรตรวจสอบสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน



เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 สพว. ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน ครั้งที่ 1 โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน เข้าร่วม โครงการฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายศักดิ์ดา รัตนสุภา) เป็นประธาน เปิดโครงการฯ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานภาครัฐ” โดยมีนายสุทธิพงษ์ บุญนิตี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นางสาวเรไร แยมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายวรรณพงษ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐให้มีธรรมาภิบาล โดยใช้กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ



การฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักตรวจราชการในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจราชการมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ในระบบการตรวจราชการ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ และมีการเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็ง โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 38 คน จาก 16 หน่วยงาน

สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นช่วงต่าง ๆ ดังนี้

ช่วงที่ 1 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ และโรงแรม อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ โดยเน้นการบรรยาย และการเสวนา ระยะเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 8, 13 - 14 และ 20 - 22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

ช่วงที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ พร้อมทั้งนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ จำนวน 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 5 วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ณ ชุมชนบ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน 2) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปลงใหญ่) ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตอร์วเบอร์รี่ป้อแก้ว ตำบลป้อแก้ว อำเภอสะเมิง และ 3) ด้านการพัฒนาชุมชนเมือง (การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมือง) ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด



ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม : ปัญหาน้ำเสียคลองวัดประตู่ ณ คลองวัดประตู่ อำเภออัมพวา 2) ด้านการเกษตร : โครงการผลิตและขายน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตผู้ผลิตและสุขภาพผู้บริโภค ณ วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และ 3) ด้านการท่องเที่ยว : การบริหารจัดการบริเวณตลาดร่มหุบ ณ ตลาดร่มหุบ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้ ภายหลังจากการลงพื้นที่ดังกล่าว สำนักตรวจราชการได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อเสนอแนะของคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปดำเนินการด้วย

การฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงสามารถไปช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 5 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วไป



ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☎ 0 2283 4616

✉ E-mail : odloc@opm.go.th

☎ 0 2283 4653

f www.facebook.com/odloc.go.th



สายด่วน
1111

24

สายด่วนรัฐบาล

บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุด ไม่เสียค่าโทร.

ร้องเรียนสะดวก ผ่าน Social
www.1111.go.th
ให้บริการให้ประชาชนได้สะดวก
เพียงเข้า website 1111



ส่งฟรี
ไม่ต้องติด
แสตมป์

ตู้ ปณ. 1111

ปณ. ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10302

สปน. เปิดช่องทางให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

เพื่อติดต่อสอบถามร้องเรียนได้ง่ายถึง
6 ช่องทาง

ศูนย์บริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

จุดบริการประชาชน 1111

สังเกตชื่อนี้ใกล้ๆ บ้าน

โมบายแอปพลิเคชัน

NEW PSC 1111

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้ที่

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

ส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๓๙/๒๕๖๒
ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ฯ